



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

## แนวกหน้า

New Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 900

Section: First Section/บทความ

วันที่: พฤหัสบดี 8 ธันวาคม 2559

ปีที่: 37 ฉบับที่: 13015

Col.Inch: 16.36 Ad Value: 14,724

ภาพขาว: ชัยเกษมตรกร

หน้า: 2(ล่างขวา)

PRValue (x3): 44,172

ศิลปิน: ชาว-ดำ

ช่วยเกษตรกร : ดร.ธีรชัย สุขสะอาด ผู้จัดการ กอท. นำคณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง กอท. และผู้นำเกษตรกร สถาบันเกษตรกร จ.พิจิตร ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ บรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง จ.พิจิตร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วม โดยมีพื้นที่สวนยางที่ได้รับความช่วยเหลือ ประมาณ 17,000 ไร่ คิดเป็นพื้นที่เสียหาย 105,944 ไร่ ครอบคลุม 11 อำเภอ ของ จ.พิจิตร





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

## แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 900

Section: First Section / -

วันที่: พุธที่ 8 ธันวาคม 2559

ปีที่: 37

ฉบับที่: 13015

หน้า: 8(กลาง)

Col.Inch: 38.85 Ad Value: 34,965

PRValue (x3): 104,895

ศิลป์: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ปิด'เกษตร'ออกไปส่งโค่นสวนยาง กยท.ย้ำแนวทางส่งเสริมปลูกพืชศก.'Agri-map'

# ปิด'เกษตร'ออกไปส่งโค่นสวนยาง

## กยท.ย้ำแนวทางส่งเสริมปลูกพืชศก.ตาม'Agri-map'

กยท.ยันไว้บั้งจากกระทรวงเกษตรฯให้โค่นยางในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมทิ้ง ซึ่งแค่ข่าพล่อยสร้างความเข้าใจผิดให้เกษตรกรพร้อมย้ำเดินหน้าส่งเสริมสร้างความเข้าใจชาวสวนในการปลูกยางและพืชเศรษฐกิจอื่นตาม "Agri-map"

นายธีรชัย สุขสะอาด ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่าจากกระแสข่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมแผนควบคุมพื้นที่ปลูกยางพารา โดยให้โค่นยางในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมทิ้ง ซึ่งสร้างความเข้าใจผิดให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศ กยท. ขอประกาศย้ำชัดเจนว่า กระทรวงเกษตรฯไม่มีคำสั่งให้เกษตรกรผู้ปลูกยางในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม ดำเนินการโค่นยางทิ้งอย่างแน่นอน แต่ย้ำให้เดินหน้าส่งเสริม สร้างความเข้าใจแก่เกษตรกรในการปลูกยางและพืชเศรษฐกิจอื่นๆ ให้เหมาะสมตามแผนที่เกษตร (Agri-map) หวังให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าต่อเกษตรกร

สำหรับการส่งเสริมปลูกยางพารา การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กำหนดการปฏิบัติตามระเบียบอย่างชัดเจนให้กับเกษตรกรที่จะมาขอโค่นยางเก่าแล้วยื่นขอทำการเกษตรต่อไป ซึ่งอาจปลูกยางหรือพืชเศรษฐกิจชนิดใดก็ได้ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ โดยจะมีพนักงานของ กยท. ทำหน้าที่ให้ข้อมูล และสร้างความเข้าใจแก่เกษตรกรผู้ปลูกแทนทุกราช ดังนั้นนโยบายในการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นนโยบายสำคัญที่จะขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ที่ไม่

เหมาะสมตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-map) และเพื่อพัฒนาระบบการเกษตรของประเทศไทยให้มีความยั่งยืน ทั้งนี้หากพื้นที่ดังกล่าวตามแผนที่เกษตรระบุว่าไม่เหมาะสมกับการปลูกยางพารา กยท.จะติดตามให้ความรู้และสร้างความเข้าใจแก่เกษตรกรอย่างใกล้ชิด ในการปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจแทนยางพารา ขณะเดียวกันกยท. มีการณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรชาวสวนยางที่มีต้นยางทรุดโทรมเสียหาย ต้นยางให้ผลน้อย และตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมต่อการปลูกยาง ได้มายื่นขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกแทน โดยปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ สำหรับเกษตรกรที่อยู่ระหว่างรับการปลูกแทน และดำเนินการปลูกแทนด้วยยาง แต่กลับพบว่า พื้นที่ดังกล่าวตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมต่อการปลูกยางพารา จะใช้วิธีการพูดคุยสร้างความเข้าใจเพื่อเปลี่ยนแปลงการปลูกแทน ไปปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นที่เหมาะสมกับพื้นที่นั้นๆ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรได้อย่างคุ้มค่า

"กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไม่ได้มีหนังสือสั่งการ หรือนโยบายให้กยท.ดำเนินการบังคับเกษตรกรชาวสวนยางที่ปลูกยางในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม (Non-suitable : N) ที่มีอยู่ประมาณร้อยละ 9 ของพื้นที่ปลูกยางทั้งหมด ซึ่งเป็นข้อมูลจากกรมพัฒนาที่ดิน โคนต้นยางตั้งแต่อย่างใด แต่ กยท. มีนโยบายให้ กยท. ส่งเสริมให้ความรู้ทางวิชาการ ประชาสัมพันธ์ และให้คำแนะนำแก่เกษตรกรที่ปลูกยางพาราในเขตพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม ปลูกทดแทน

ยางพาราด้วยไม้ยืนต้นชนิดอื่นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ โดยใช้ข้อมูลจากแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) และโดยข้อเท็จจริง การขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทน เกษตรกรยังคงเลือกปลูกยางพารา หรือไม้ยืนต้นชนิดอื่นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจที่กยท.กำหนดได้ โดยความสมัครใจ" นายธีรชัย กล่าว



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

## บ้านเมือง

Ban Muang  
Circulation: 850,000  
Ad Rate: 900

Section: บันเทิง/-

วันที่: พุธที่ 8 ธันวาคม 2559

ปีที่: 15

ฉบับที่: 4752

หน้า: 12 (บน)

Col.Inch: 33.65 Ad Value: 30,285

PRValue (x3): 90,855

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: กยท. ลั่น กษ. ไม่มีสิ่งการโค่นยางทิ้งในพื้นที่ไม่เหมาะสม ย้ำเน้นส่งเสริม สร้างความ...

# กยท. ลั่น กษ. ไม่มีสิ่งการโค่นยางทิ้งในพื้นที่ไม่เหมาะสม ย้ำเน้นส่งเสริม สร้างความเข้าใจปลูกยางและพืชเศรษฐกิจอื่นตาม Agri-Map

จากกระแสข่าวควบคุมพื้นที่ปลูกยาง ให้โค่นยางในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมทิ้ง สร้างความเข้าใจผิดให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศ กยท. ขอประกาศย้ำชัดเจนว่ากระทรวงเกษตรฯ ไม่มีคำสั่งให้เกษตรกรผู้ปลูกยางในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมดำเนินการโค่นยางทิ้งอย่างแน่นอน แต่อย่าให้เดาเดียงส่งเสริม สร้างความเข้าใจแก่เกษตรกรในการปลูกยางและพืชเศรษฐกิจอื่นๆ ให้เหมาะสมตามแผนที่เกษตร (Agri-map) ทรงให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าต่อเกษตรกร

**ดร.ธีรช สุชชะอาด** ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การส่งเสริมปลูกยางพารา การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กำหนดการปฏิบัติตามระเบียบอย่างชัดเจนให้กับเกษตรกรที่จะมาขอโค่นยางเก่าแล้วยื่นขอทำการเกษตรต่อไป ซึ่งอาจปลูกยางหรือพืชเศรษฐกิจอื่นใดก็ได้ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ โดยจะมีพนักงานของ กยท. ทำหน้าที่ให้ข้อมูล และสร้างความเข้าใจแก่เกษตรกรผู้ปลูกแทนทุกราย ดังนั้น นโยบายในการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นนโยบายสำคัญที่จะขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) และเพื่อพัฒนาระบบการเกษตรของประเทศให้มีความยั่งยืน ทั้งนี้ หากพื้นที่ดังกล่าวตามแผนที่เกษตร ระบุว่าไม่เหมาะสมกับการปลูกยาง พนักงาน กยท. จะติดตามให้ความรู้และสร้างความเข้าใจแก่เกษตรกรอย่างใกล้ชิด ในการปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจแห่งยางพารา ขณะเดียวกัน กยท. มีการรณรงค์

และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรชาวสวนยางที่มีต้นยางทรุดโทรมเสียหาย ต้นยางให้ผลน้อย และตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมต่อการปลูกยาง ได้มายื่นขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกแทน โดยปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้สำหรับเกษตรกรที่อยู่ระหว่างรับการปลูกแทน และดำเนินการปลูกแทนด้วยยาง แต่กลับพบว่าพื้นที่ดังกล่าวตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมต่อการปลูกยางพารา จะใช้วิธีการพูดคุยสร้างความเข้าใจเพื่อเปลี่ยนแปลงการปลูกแทน ไปปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นที่เหมาะสมกับพื้นที่นั้นๆ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรได้อย่างคุ้มค่า

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ไม่ได้มีหนังสือสั่งการหรือนโยบายให้ กยท. ดำเนินการบังคับเกษตรกรชาวสวนยางที่ปลูกยางในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม (Non-suitable : N) ที่มีอยู่ประมาณร้อยละ 9 ของพื้นที่ปลูกยางทั้งหมด ซึ่งเป็นข้อมูลจากกรมพัฒนาที่ดิน โค่นต้นยางทิ้งแต่อย่างใด แต่ กษ. มีนโยบายให้ กยท. ส่งเสริมให้ความรู้ทางวิชาการประชาสัมพันธ์ และให้คำแนะนำแก่เกษตรกรที่ปลูกยางพาราในเขตพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม ปลูกทดแทนยางพาราด้วยไม้ยืนต้นชนิดอื่นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ โดยใช้ข้อมูลจากแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) และโดยข้อเท็จจริง การขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทน เกษตรกรยังคงเลือกปลูกยางพารา หรือไม้ยืนต้นชนิดอื่นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ที่ กยท. กำหนดได้โดยความสมัครใจ" ผู้ว่าการ กยท. กล่าวทิ้งท้าย



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

## สยามรัฐ

Siam Rath  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 850

Section: First Section/เกษตร

วันที่: พฤหัสบดี 8 ธันวาคม 2559

ปีที่: 67

ฉบับที่: 23236

หน้า: 12 (บนซ้าย)

Col.Inch: 16.93 Ad Value: 14,390.50 PRValue (x3): 43,171.50

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: เกษตรฯ ยันไม่สั่งโค่นต้นยางทิ้ง ส่งเสริมการปลูกตาม Agri-Map

# เกษตรฯ ยันไม่สั่งโค่นต้นยางทิ้ง ส่งเสริมการปลูกตาม Agri-Map

กยท.: ดร.ธีรวิทย์ สุทธะอาด ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้กำหนดการปฏิบัติการส่งเสริมปลูกยางพาราตามระเบียบอย่างชัดเจนให้กับเกษตรกรที่จะมาขอโค่นยางเก่าแล้วยื่นขอทำการเกษตรต่อไป ซึ่งอาจปลูกยางหรือพืชเศรษฐกิจอื่นใดก็ได้ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ โดยจะมีพนักงานของ กยท. ทำหน้าที่ให้ข้อมูล และสร้างความเข้าใจแก่เกษตรกรผู้ปลูกแทนทุกราย ดังนั้น นโยบายในการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นนโยบายสำคัญที่จะขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-map) และเพื่อพัฒนาระบบการเกษตรของประเทศ ให้มีความยั่งยืน ขณะเดียวกัน กยท. มีการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรชาวสวนยางที่มีต้นยางทรุดโทรมเสียหาย ต้นยาง

ให้ผลน้อย และตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมต่อการปลูกยาง ได้มายื่นขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกแทน โดยปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรได้อย่างคุ้มค่า

ดร.ธีรวิทย์ กล่าวว่ายางก็ทำตามกระทรวงเกษตรฯ ไม่ได้มีหนังสือสั่งการ หรือนโยบายให้ กยท. ดำเนินการบังคับเกษตรกรชาวสวนยางที่ปลูกยางในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม ที่มีอยู่ประมาณร้อยละ 9 ของพื้นที่ปลูกยางทั้งหมด โค่นต้นยางทิ้งแต่อย่างใด แต่มีนโยบายให้ส่งเสริมความรู้ทางวิชาการประชาสัมพันธ์ และให้คำแนะนำแก่เกษตรกรที่ปลูกยางพาราในเขตพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม ปลูกไม้ยืนต้นชนิดอื่นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจทดแทน โดยใช้ข้อมูล Agri-Map ซึ่งเกษตรกรยังคงเลือกปลูกยางพารา หรือไม้ยืนต้นชนิดอื่นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ที่ กยท. กำหนด ได้โดย



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

## สยามรัฐ

Siam Rath  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 850

Section: First Section/เกษตร

วันที่: พฤหัสบดี 8 ธันวาคม 2559

ปีที่: 67

ฉบับที่: 23236

หน้า: 12 (ล่างขวา)

Col.Inch: 14.78 Ad Value: 12,563

PRValue (x3): 37,689

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ไฟเขียวเงินกู้ 'สกย.บ่อทอง' รวบรวมสมาชิก

## ไฟเขียวเงินกู้ 'สกย.บ่อทอง' รวบรวมสมาชิก

**ชลบุรี** : นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาอนุมัติเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กทส.) ให้กับสหกรณ์นำไปเป็นทุนในการบริหารธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ โดยมีนายประทีป หนูวรรณระ สหกรณ์จังหวัดชลบุรี และอนุกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี

นายประทีป หนูวรรณระ สหกรณ์จังหวัดชลบุรี กล่าวว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้สนับสนุนเงินทุนพัฒนาสหกรณ์โดยในการพิจารณาครั้งนี้ มีสหกรณ์กองทุนสวนยาง อำเภอบ่อทอง จำกัด ได้ยื่นความประสงค์ขอเงินพัฒนาสหกรณ์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการรวบรวมยางพาราเป็นจำนวนเงิน 5,000,000 บาท สหกรณ์ฯ แห่งนี้ดำเนินธุรกิจยางน้ำยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควันอัดก้อนจำหน่ายปัจจัยการผลิต ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาถึงการรวบรวมยางพาราจากสมาชิก จำนวน 1,421 ราย ปริมาณผลผลิตที่รวบรวมเป็นยางน้ำ 12,000 ตัน ยางแผ่นดิบ จำนวน 8,000 ตัน ราคาซื้อโดยเฉลี่ย ยางน้ำ 47,000 บาท ต่อตัน ยางแผ่นดิบราคา 56,000 บาท/บาท เริ่มรวบรวมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560 ระยะเวลารวบรวมจนกระทั่งจำหน่ายได้รับเงิน 5-7 วันต่อรอบ มีแผนการจำหน่ายน้ำยางในเขตภาคตะวันออก 7 แห่ง และยางแผ่นดิบ 13 แห่ง

นายประทีป กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาวิเคราะห์ศักยภาพและผลการดำเนินงานธุรกิจย้อนหลัง 3 ปี จึงได้อนุมัติเงินกู้ให้กับสหกรณ์ กองทุนสวนยางอำเภอบ่อทอง จำกัด เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนรวบรวมยางพาราช่วยเหลือสมาชิกต่อไป



newswit <http://www.newswit.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 13:22

Site Value: 10,000

Rating: ★★☆☆

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: กยท. จัดกิจกรรมทำความดีถวายพ่อหลวง แจกผ้าห่มและอุปกรณ์ต้านภัยหนาว พร้อม ประเดิมเปิดกรีดยางใน ต.นาสิริ...

**กยท. จัดกิจกรรมทำความดีถวายพ่อหลวง แจกผ้าห่มและอุปกรณ์ต้านภัยหนาว พร้อม ประเดิมเปิดกรีดยางใน ต.นาสิริ ส่งเสริมให้เป็นพื้นที่สร้างรายได้ของชุมชน**



เมื่อเร็วๆ นี้ การยางแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมทำความดีถวายพ่อหลวง ร่วมแจกผ้าห่มและอุปกรณ์ต้านภัยหนาวแก่ชาวเขาในพื้นที่ ต.นาสิริ พร้อมประเดิมเปิดกรีดยางในสวนยางนาสิริ เพื่อเป็นรายได้ของคนในชุมชน

**ดร.ธีรช สุทธะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย** กล่าวว่า พื้นที่ในตำบลนาสิริ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ในโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตบ้านนาสิริ อันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เพื่อให้เกิดการพัฒนาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในพื้นที่ และเป็นคนดีตามแนวทางของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งนี้ การเพิ่มพื้นที่และฟื้นฟูสภาพป่าไม้เป็นสิ่งที่สำคัญ ตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ความว่า "เมื่อป่าเพิ่มขึ้น น้ำก็จะเพิ่มขึ้น ถ้าอบรมชาวบ้านว่า ป่าคือแหล่งน้ำ ให้พิจารณาดูว่าป่าสำคัญที่สุด ไม่มีความชุ่มชื้นก็ไม่ดีต่อการหายใจ..." กยท. จึงมีความตั้งใจที่จะเข้าไปพัฒนาพื้นที่ ทั้งการปรับเปลี่ยนการประกอบอาชีพ โดยส่งเสริมการปลูกยางและพืชเศรษฐกิจอื่นๆ ที่สามารถสร้างรายได้อย่างสุจริตผู้ว่าการ กยท.

กล่าวว่า ครั้งนี้ กยท. ได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการความดี ภายใต้ "โครงการทำความดีถวายเป็นพุทธบูชา เพื่อสังคม CSR รับผิดชอบต่อสังคม" โดยได้รับเกียรติจาก นายประสิทธิ์ หมดเสน และนายสาย อินคำ กรรมการ

การยางแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน กยท.เขตภาคเหนือ ร่วมแจกผ้าห่มด้านภัยหนาว จำนวน 150 ชุด เสื้อกันหนาว จำนวน 122 ตัว ถุงมือและถุงเท้า จำนวน 150 คู่ ข้าวสาร จำนวน 70 ถุง อุปกรณ์กีฬามูลค่า 4,050 บาท ปุ๋ยเคมีมูลค่า 2,460 บาท อุปกรณ์เปิดกรีดยางพารา (ถั่ว ลวด รางรองรับน้ำยาง) จำนวน 520 ชุดพร้อมมีดกรีดยางจำนวน 3 ด้าม หมอนยางพาราเด็กเล็กจำนวน 40 ใบ ตลอดจนเสื้อผ้าเด็ก ของเด็กเล่น และขนมอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งมอบให้กับชาวบ้านเผ่ามูเซอที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ต.นาสิริ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ประมาณ 150 ครัวเรือน

"การจัดงานครั้งนี้ กยท.ได้รับเกียรติจากชาวนาสิริ ในการทำพิธีเปิดกรีดยางครั้งแรกของสวนยางที่นาสิริ ที่ปลูกตั้งแต่ปี 2546 จำนวน 520 ต้น ตามโครงการพระราชดำริ เพื่อนำรายได้จากการขายยางพาราส่วนหนึ่งมาใช้เป็นทุนอาหารกลางวันของเด็กเล็กในหมู่บ้าน ซึ่งตอนนี้ต้นยางเหล่านั้นมีอายุ 13 ปี อยู่ในสภาพที่เติบโตและมีความสมบูรณ์พร้อมที่จะเปิดกรีดหน้ายางเพื่อให้เป็นรายได้ให้กับเกษตรกรและคนในชุมชนได้" ดร.ธีธัช กล่าว



newswit <http://www.newswit.com>

Rating: ★★☆☆

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 14:53

Site Value: 10,000

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: กยท. ต้อนรับ คณะนักวิจัย และนักวิชาการยางพาราเครือข่ายความร่วมมือ ทางวิชาการด้านยางพารา (HRPP) หวัง...

## ต้อนรับ คณะนักวิจัย และนักวิชาการยางพาราเครือข่ายความร่วมมือ ทางวิชาการด้านยางพารา (HRPP) หวังสร้างนวัตกรรมและยกระดับคุณภาพผลผลิตพัฒนานักวิจัยด้านยางพาราของไทย



กรุงเทพฯ--7 ธ.ค.--การยางแห่งประเทศไทย

ดร.ธีรัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย และผู้บริหาร ต้อนรับ คณะนักวิจัย นักวิชาการยางพาราทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้โครงการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านยางพารา (Hevea Research Platform in Partnership : HRPP) ณ การยางแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ บางขุนนนท์ กรุงเทพฯ

ดร.ธีรัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ด้านยางพารา (Hevea Research Platform in Partnership : HRPP) มีการดำเนินงานร่วมกันมานานภายใต้ความรับผิดชอบของหน่วยงานเดิม เมื่อประเทศไทยมีการจัดตั้งการยางแห่งประเทศไทยขึ้นเมื่อปี 2558 เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ รวมถึงการถือกิจการเป็นสมาชิกใน HRPP ในการร่วมกันศึกษา วิจัยยางพาราทั้งด้านการผลิตราย (พันธุ์ยาง สรีรวิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ ฯลฯ) เศรษฐกิจ สังคม และอุตสาหกรรมยาง รวมทั้ง การมุ่งพัฒนาบุคลากรของสมาชิกด้วยการส่งเสริมให้ทำงานวิจัยร่วมกับการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก กยท. เป็นหน่วยงานหลักในการดูแลและพัฒนายางพาราอย่างครบวงจร รวมถึงการวิจัยและพัฒนายางพารา จึงเล็งเห็นว่า การดำเนินงานดังกล่าวล้วนมีประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาทางวิชาการ ต่อเกษตรกร สังคม สิ่งแวดล้อม และประเทศชาติ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในความร่วมมือในการทำงานวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส การร่วมมือทางวิชาการภายใต้การดูแลของ กยท. จำเป็นต้องเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบัน HRPP มีสมาชิกประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันวิจัยยาง และประเทศฝรั่งเศส (CIRAD)

“กยท.จะมีการลงนามบันทึกข้อตกลง ( MOU) กับเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการไทย-ฝรั่งเศส (HRPP) อย่างเป็นทางการเร็วๆ นี้ หวังจะร่วมกันสร้างนวัตกรรมในการเพิ่มและยกระดับคุณภาพผลผลิต พัฒนานักวิจัยด้านยางพาราของไทย และที่สำคัญ ผลงานวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้สามารถนำไปใช้ได้จริง พร้อมเผยแพร่ในระดับสากล” ดร.ธีรัช กล่าวทิ้งท้าย





thailand press release news <http://www.thailand4.com>

Rating: ★★☆☆

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 14:56

Site Value: 10,000

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: กยท. ต้อนรับ คณะนักวิจัย และนักวิชาการยางพาราเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านยางพารา (HRPP) หวังสร้างนวัตกรรมและยกระดับคุณภาพผลผลิตพัฒนานักวิจัยด้านยางพาราของไทย

## กยท. ต้อนรับ คณะนักวิจัย และนักวิชาการยางพาราเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านยางพารา (HRPP) หวังสร้างนวัตกรรมและยกระดับคุณภาพผลผลิตพัฒนานักวิจัยด้านยางพาราของไทย



กรุงเทพฯ--7 ธ.ค.--การยางแห่งประเทศไทย

ดร.อีรัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย และผู้บริหาร ต้อนรับ คณะนักวิจัย นักวิชาการยางพาราทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้โครงการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านยางพารา (Hevea Research Platform in Partnership : HRPP) ณ การยางแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ บางขุนนนท์ กรุงเทพฯ

ดร.อีรัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ด้านยางพารา (Hevea Research Platform in Partnership : HRPP) มีการดำเนินงานร่วมกันมานานภายใต้ความรับผิดชอบของหน่วยงานเดิม เมื่อประเทศไทยมีการจัดตั้งการยางแห่งประเทศไทยขึ้นเมื่อปี 2558 เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ รวมถึงการถือกิจการเป็นสมาชิกใน HRPP ในการร่วมกันศึกษา วิจัยยางพาราทั้งด้านการผลิตยาง (พันธุ์ยาง สรีรวิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ ฯลฯ) เศรษฐกิจ สังคม และอุตสาหกรรมยาง รวมทั้ง การมุ่งพัฒนาบุคลากรของสมาชิกด้วยการส่งเสริมให้ทำงานวิจัยร่วมกับการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก กยท. เป็นหน่วยงานหลักในการดูแลและพัฒนายางพาราอย่างครบวงจร รวมถึงการวิจัยและพัฒนายางพารา จึงเล็งเห็นว่า การดำเนินงานดังกล่าวล้วนมีประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนางานวิชาการ ต่อเกษตรกร สังคม สิ่งแวดล้อม และประเทศชาติ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในความร่วมมือในการทำงานวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส การร่วมมือทางวิชาการภายใต้การดูแลของ กยท. จำเป็นต้องเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบัน HRPP มีสมาชิกประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันวิจัยยาง และประเทศฝรั่งเศส (CIRAD)" กยท. จะมีการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการไทย-ฝรั่งเศส ( HRPP) อย่างเป็นทางการเร็วๆ นี้ หวังจะร่วมกันสร้างนวัตกรรมในการเพิ่มและยกระดับคุณภาพผลผลิต พัฒนานักวิจัยด้านยางพาราของไทย และที่สำคัญ ผลงานวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้สามารถนำไปใช้ได้จริง พร้อมเผยแพร่ในระดับสากล" ดร.อีรัช กล่าวทิ้งท้าย



ThaiQuest <http://news.thaiquest.com>

Rating: ★☆☆☆

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 14:57

Site Value: 5,000

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: กยท. ต้อนรับ คณะนักวิจัย และนักวิชาการยางพาราเครือข่ายความร่วมมือ ทางวิชาการด้านยางพารา (HRPP) หวังสร้างนวัตกรรมและยกระดับคุณภาพผลผลิตพัฒนานักวิจัยด้านยางพาราของไทย  
หวัง...

## กยท. ต้อนรับ คณะนักวิจัย และนักวิชาการยางพาราเครือข่ายความร่วมมือ ทางวิชาการด้านยางพารา (HRPP) หวังสร้างนวัตกรรมและยกระดับคุณภาพผลผลิตพัฒนานักวิจัยด้านยางพาราของไทย

กรุงเทพฯ--7 ธ.ค.--การยางแห่งประเทศไทย

**ดร.ธีรัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย และผู้บริหาร** ต้อนรับ คณะนักวิจัย นักวิชาการยางพาราทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้โครงการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านยางพารา (Hevea Research Platform in Partnership : HRPP) ณ การยางแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ บางขุนนนท์ กรุงเทพฯ

**ดร.ธีรัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย** กล่าวว่า เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านยางพารา (Hevea Research Platform in Partnership : HRPP) มีการดำเนินงานร่วมกันมานานภายใต้ความรับผิดชอบของหน่วยงานเดิม เมื่อประเทศไทยมีการจัดตั้งการยางแห่งประเทศไทยขึ้นเมื่อปี 2558 เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ รวมถึงภารกิจการเป็นสมาชิกใน HRPP ในการร่วมกันศึกษา วิจัยยางพาราทั้งด้านการผลิตราย (พันธุ์ยาง สรีรวิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ ฯลฯ) เศรษฐกิจ สังคม และอุตสาหกรรมยาง รวมทั้ง การมุ่งพัฒนาบุคลากรของสมาชิกด้วยการส่งเสริมให้ทำงานวิจัยร่วมกับการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก กยท. เป็นหน่วยงานหลักในการดูแลและพัฒนายางพาราอย่างครบวงจร รวมถึงการวิจัยและพัฒนายางพารา จึงเล็งเห็นว่า การดำเนินงานดังกล่าวล้วนมีประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาวงการวิชาการ ต่อเกษตรกร สังคม สิ่งแวดล้อม และประเทศชาติ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในความร่วมมือในการทำงานวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส การร่วมมือทางวิชาการภายใต้การดูแลของ กยท. จำเป็นต้องเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบัน HRPP มีสมาชิก ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันวิจัยยาง และประเทศฝรั่งเศส (CIRAD)

"กยท.จะมีการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการไทย-ฝรั่งเศส (HRPP) อย่างเป็นทางการเร็วๆ นี้ หวังจะร่วมกันสร้างนวัตกรรมในการเพิ่มและยกระดับคุณภาพผลผลิตพัฒนานักวิจัยด้านยางพาราของไทย และที่สำคัญ ผลงานวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้สามารถนำไปใช้ได้จริง พร้อมเผยแพร่ในระดับสากล" ดร.ธีรัช กล่าวทิ้งท้าย

รหัสข่าว: I-161207000601

หน้า: 1/1



วันที่ 6 ธ.ค. 59

หัวข้อข่าว กยท.ยันไม่มีคำสั่งให้ชาวสวนยางปลูกในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมโค่นต้นทิ้ง

## กยท.ยันไม่มีคำสั่งให้ชาวสวนยางปลูกในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมโค่นต้นทิ้ง

ทีมรักบ้านเกิด 06 ธันวาคม 2559

นายธีชัย สุภะสะอาด ผู้อำนวยการยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท. เปิดเผยว่า จากกระแสข่าวควมคุมพื้นที่ปลูกยาง ให้โค่นยางในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมทิ้ง สร้างความเข้าใจผิดให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศ กยท.ขอประกาศย้ำชัดเจนว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่มีคำสั่งให้เกษตรกรผู้ปลูกยางในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมดำเนินการโค่นยางทิ้งอย่างแน่นอน แต่ย้ำให้เดินหน้าส่งเสริม สร้างความเข้าใจแก่เกษตรกรในการปลูกยาง และพืชเศรษฐกิจอื่นๆ ให้เหมาะสมตามแผนที่เกษตร (Agri-map) หวังให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าต่อเกษตรกรนั้น การส่งเสริมปลูกยางพารา กยท.กำหนดการปฏิบัติตามระเบียบอย่างชัดเจนให้กับเกษตรกรที่จะมาขอ โค่นยางเก่าแล้วยื่นขอทำการเกษตรต่อไป ซึ่งอาจปลูกยางหรือพืชเศรษฐกิจอื่นใดก็ได้ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ โดยจะมีพนักงานของ กยท.ทำหน้าที่ให้ข้อมูลและสร้างความเข้าใจแก่เกษตรกรผู้ปลูกแทนทุกราย

แชร์



พิมพ์หน้านี้

14

ดังนั้นนโยบายการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นนโยบายสำคัญที่จะขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมตามแผนที่เกษตร เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-map) และเพื่อพัฒนาระบบการเกษตรของประเทศให้มีความยั่งยืน

ทั้งนี้ หากพื้นที่ดังกล่าวตามแผนที่เกษตรระบุว่า ไม่เหมาะสมกับการปลูกยาง พนักงาน กยท.จะติดตามให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจแก่เกษตรกรอย่างใกล้ชิดในการปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจแทนยางพารา ขณะเดียวกัน กยท.มีการรณรงค์ และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรชาวสวนยางที่มีต้นยางทรุดโทรมเสียหาย ต้นยางให้ผลน้อย และตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมต่อการปลูกยางได้มายื่นขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกแทน โดยปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ

นอกจากนี้ เกษตรกรที่อยู่ระหว่างรับการปลูกแทนและดำเนินการปลูกแทนด้วยยาง แต่กลับพบว่าพื้นที่ดังกล่าวตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมต่อการปลูกยางพารา จะใช้วิธีการพูดคุยสร้างความเข้าใจเพื่อเปลี่ยนแปลงการปลูกแทนไปปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นที่เหมาะสมกับพื้นที่นั้นๆ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรได้อย่างคุ้มค่า



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

# เดลินิวส์ กรอบ่าย

Daily News (Mid-Day)  
Circulation: 810,000  
Ad Rate: 2,200

Section: กีฬา/เกษตร-บทความ-ละคร

วันที่: พฤหัสบดี 8 ธันวาคม 2559

ปีที่: - ฉบับที่: 24528

หน้า: 22(บน)

Col.Inch: 52.45 Ad Value: 115,390

PRValue (x3): 346,170

ศิลป์: ลีลี

คอลัมน์: ทำเองได้ หายจน: แนวทางแก้ โรครากขาวยางพารา

## แนวทางแก้ โรครากขาวยางพารา



กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง ได้จัดทำแปลงเรียนรู้โรครากขาวยางพาราขึ้น หลังพบการระบาดของโรครากขาวในพื้นที่ โดยเดิมเชื้อราไตรโคเดอร์มาและสารเคมีกำจัดเชื้อราในทรีทเมทต์

และนำมาทดลองเปรียบเทียบกัน เพื่อศึกษาผลการป้องกันกำจัดโรครากขาวจากยางพารา ในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง โดยยางพารามีอายุการปลูก 3 ปี เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้การแก้ปัญหาโรคยางพาราของเกษตรกรในพื้นที่ต่อไป



ระบบรากจะเสียหาย

ทั้งนี้ โรครากขาว (white root disease) เป็นโรคที่เกิดกับระบบรากของยางพารา ในหลายพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีสาเหตุจากเชื้อราชั้นสูงจำพวกเห็ด สร้างความเสียหาย

โดยเข้าไปทำลายระบบรากทำให้ดินข้างที่เป็นโรคจะขึ้นต้นตาย และหากปล่อยไว้โดยไม่จัดการจะทำให้มีการแพร่ลุกลามในวงกว้างได้ อันจะยังผลให้เกษตรกรต้องสูญเสียรายได้จาก

ผลผลิตน้ำยาง และไม้ยางมากขึ้นทุกปี

นอกจากนี้ จะกระทบต่อแปลงปลูกใหม่ ซึ่งหากดินข้างเป็นโรคอาจจะขยายวงเพิ่มขึ้นและรุนแรงมากกว่าเดิม ทำให้เกิดความสูญ



ดินที่ปลูกใหม่แต่เป็นโรค



พัฒนาเป็นดอกเห็ด



ลักษณะการเกิดโรค

เสียหายเศรษฐกิจของประเทศอย่างใหญ่หลวงในอนาคต่อไป

ข้อมูลจากสำนักงานเกษตรจังหวัดตรังระบุว่า เนื่องจากในช่วง

นี้เป็นช่วงทำฝนของพื้นที่ภาคใต้ ทำให้สภาพอากาศในจังหวัดตรังเหมาะสมที่จะเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อรา ซึ่งเป็นสาเหตุโรครากขาวในยางพารา เนื่องจากอากาศมีความชื้นจากที่มีฝนตกมาอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ หากดินยางพาราก่อโรครื้อนี้แล้วจะทำให้ยางพาราขึ้นต้นตาย และจะแพร่ระบาดไปอย่างรวดเร็ว จนสร้างความเสียหายให้แก่สวน

ยางพาราในวงกว้าง สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง จึงขอแจ้งเตือนให้เกษตรกรชาวสวนยางพาราเฝ้าระวังการแพร่ระบาด โดยให้สังเกตจากยอดพุ่มใบต้นยางพาราว่า หากมีสีเหลืองและใบมีลักษณะงอรั้งลงให้สังเกตฐานเป็นการเบื้องต้นว่าเป็นโรครากขาว

ซึ่งเป็นโรคที่เกิดขึ้นกับยางพาราได้ทุกระยะของการเจริญเติบโต แต่มักจะพบมากในยางพาราอายุ 15 ปีขึ้นไป โดยเฉพาะในยางที่ปลูกเป็นรอบที่ 2 ซึ่งดินยางพาราที่เป็นโรครื้อนี้จะแสดงอาการใบเหลืองและร่วง หากจุดดูรากจะพบกลุ่มเส้นใยสีขาวเจริญแตกสาขาปกคลุมและเกาะติดแน่นกับตัวราก

และเมื่อเส้นใยอายุมากขึ้นจะกลายเป็นเส้นกลมบวมสีเหลืองซีด ส่วนเนื้อไม้ของรากที่เป็นโรค ในระยะแรกมักแข็งกระด้างเป็นสีน้ำตาลซีด แต่เมื่อรุนแรงขึ้นจะกลายเป็นสีครีม ถ้าอยู่ในพื้นที่ที่แฉะรากยางพาราจะอ่อนนุ่มและมีดอกเห็ดขึ้นที่โคนต้น

สำหรับวิธีการป้องกันกำจัดนั้นสำนักงานเกษตรจังหวัดตรังระบุว่า หากพบดินข้างพาราที่เป็นโรคให้ขุดทำลายเสีย และรักษาดินข้างเคียง ส่วนยางพาราที่มีอายุ 3 ปีขึ้นไป และเป็นโรค ควรขุดล้อมบริเวณต้น ขนถากถาว์ 30 เซนติเมตร ลึก 60 เซนติเมตร เพื่อถนาระหว่างต้นที่เป็นโรค และต้นปกติไม่ให้รากลัมผัสกัน



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

## เดลินิวส์ กรอบ่าย

Daily News (Mid-Day)  
Circulation: 810,000  
Ad Rate: 2,200

Section: กีฬา/เกษตร-บทความ-ละคร

วันที่: พฤหัสบดี 8 ธันวาคม 2559

ปีที่: - ฉบับที่: 24528 หน้า: 22(บน)

Col.Inch: 52.45 Ad Value: 115,390 PRValue (x3): 346,170

ศิลปิน: ลีลี

คอลัมน์: ทำเองได้หายจน: แนวทางแก้ โรครากขาวยางพารา

หรือจะป้องกันในระยะยาว โดยการ  
ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา 1 กิโลกรัม ผสมปุ๋ย  
อินทรีย์ 50 กิโลกรัม และรา 4-10 กิโลกรัม  
คนให้เข้ากัน แล้วนำไปหว่านรอบโคน 3-6  
กิโลกรัมต่อต้น ปีละ 2 ครั้ง.